

น้ำป่าไหลทะลักวังน้ำเขียววิกฤติ อุโมงค์ทับลานท่วมหวิดมิด

การจราจร เป็นอัมพาต โดยสิ้นเชิง

วังน้ำเขียววิกฤติ! ฝนตกหนัก-น้ำป่าทะลักท่วมกลางดึก ชาวบ้านไม่ทันตั้งตัวอพยพหนีตาย

◆ อ่านต่อหน้า 11

วังน้ำเขียว □ ต่อจากหน้า 1

จำลองหน้ากระแสน้ำเชี่ยวกรากต้องหนีน้ำขึ้นไปอยู่บนต้นไม้-หลังคาบ้าน น้ำท่วมสูงเกือบ 2 เมตร อุโมงค์ 304 เชื่อมผืนป่าทับลานก็ถูกน้ำท่วมแทบมิดระดับน้ำสูง 1.5 เมตร การจราจรเป็นอัมพาตโดยสิ้นเชิง สดล! โจ้วัย 17 ถูกน้ำป่าซัดตกผายเสียชีวิต เพื่อนสาวที่ซอันท้าย จยช.

มาด้วยกันสูญหายขณะเดียวกันมีการแจ้งคนสูญหายอีกหลายราย ระดมเจ้าหน้าที่รัฐ-เอกชนเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอดทั้งคืนทั้งอพยพคน-ขนข้าวของ-ค้นหาผู้สูญหาย ระบุเป็นสถานการณ์น้ำท่วมที่รุนแรงที่สุดของ อ.วังน้ำเขียว ส่วนที่ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี น้ำป่าซัดบ้านหายไปทั้งหลังสองครัวเรือนเจ้าของบ้านสูญหายไม่ทราบชะตากรรม ขณะที่ “บึงป้อม” ลงพื้นที่โคราช มอบถุงยังชีพ-เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 08.00 น. แขวงทางหลวงปราจีนบุรี หมวดทางกบินทร์บุรี ได้รายงานเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉุกเฉินบน ทล. 304 ตอนสี่แยกกบินทร์บุรี-วังน้ำเขียว กม.195+300-195+600 บริเวณอุโมงค์เชื่อมผืนป่าทับลานเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมอย่างรวดเร็ว ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 1.50 เมตร ทำให้การจราจรเป็นอัมพาตโดยสิ้นเชิง รถทุกชนิดไม่สามารถผ่าน

ได้ทั้งสองทิศทางตอนนี้เจ้าหน้าที่หมวดทางกบินทร์บุรี ดำเนินการปักป้ายเตือนและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยแนะใช้ทางเลี่ยงเลี่ยงขวา ทล.304 ที่ กม.222+000 เข้าเส้นทางทางหลวงชนบท

นอกจากนี้น้ำป่ายังได้ไหลหลากทะลักเข้าท่วมฉับพลันในพื้นที่ ต.ไทยสามัคคี และ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาประชาชนไม่ทันตั้งตัวต้องอพยพหนีตายกันอย่างโกลาหล บางรายหนีน้ำไหลเซียวขึ้นไปอยู่บนต้นไม้พรวัวและหลังคาบ้าน เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อนายภูค คำดี อายุ 17 ปี ชาว ต.วังหมี ถูกน้ำซัดตกผายน้ำขณะจับขี้จักรยานยนต์กลับบ้าน หลังเที่ยวงานลอยกระทง ส่วนเพื่อนสาวที่นั่งซอันท้ายถูกน้ำซัดสูญหาย รวมทั้งยังมีการแจ้งคนสูญหายอีกหลายราย

เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครมูลนิธิพุทธธรรมการกุศล (สูก 31) นครราชสีมา และ สูก 31 จุดไทยสามัคคีระดมกำลังหน่วยเฉพาะกิจทางน้ำ-ทางบกเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนตลอดทั้งคืนทั้งการอพยพประชาชนออกจากบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วม เคลื่อนย้ายคนแก่ผู้ป่วยติดเตียงและตามหาผู้สูญหาย ขณะที่นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานระดมกำลังและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้นับว่าเป็นน้ำท่วมที่รุนแรงที่สุดของ อ.วังน้ำเขียว อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ทั้งนี้

◀ **ท่วมอุโมงค์...** น้ำป่าไหลทะลักลงจากเทือกเขาท่ามอุโมงค์เชื่อมผืนป่าทับลาน ทางหลวง 304 กบินทร์บุรี-วังน้ำเขียว จ.ปราจีนบุรี ระดับน้ำสูงทำให้รถไม่สามารถวิ่งผ่านได้ นอกจากนี้ น้ำป่ายังไหลเข้าท่วมพื้นที่ ต.ไทยสามัคคี ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ชาวบ้านต้องขนข้าวของอพยพหนีกันอย่างโกลาหล



เนื่องจากก่อนหน้ามีฝนตกลงมาต่อเนื่องทำให้น้ำในภูเขามากขึ้น เมื่อมีฝนตกหนักลงมาเมื่อคืนจึงทำให้เกิดน้ำป่าหลากไหลท่วมหลายพื้นที่ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก

นายจิระพงษ์ เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่าขณะนี้น้ำได้ลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าไม่เกิน 1 วันสถานการณ์น้ำท่วมอุโมงค์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ สำหรับอุโมงค์เชื่อมฝืนป่านี้ได้มีการออกแบบระบบระบายน้ำเพื่อรองรับกรณีน้ำท่วมอยู่แล้ว โดยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติไว้รองรับปริมาณฝนตกที่มีน้ำท่วมทางหลวงอยู่ระดับความสูงไม่เกิน 50 ซม. เมื่อเกิดน้ำท่วมปริมาณจะระบายน้ำออกสู่บริเวณสองข้างทางเพื่อให้เส้นทางสามารถสัญจรได้ แต่กรณีน้ำท่วมอุโมงค์เชื่อมฝืนป่านี้ เนื่องจากอุโมงค์ตั้งอยู่เส้นทางน้ำไหลผ่าน

นายจิระพงษ์ กล่าวด้วยว่า แต่เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา ในพื้นที่ได้เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องจนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้น้ำท่วมอุโมงค์ดังกล่าวเพราะน้ำมีปริมาณมากและไหลเร็วเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ทำให้ระบบสูบน้ำอัตโนมัติไม่สามารถทำงานได้ เพราะน้ำมี

ปริมาณมากกว่าสูงถึง 1.8 เมตร ระบายน้ำลงสองข้างทางไม่ได้ เพราะสองข้างทางมีไม้ท่วมหดทำให้ต้องแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมฉุกเฉินตามหน่วยงานที่เกิดขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานทางดังกล่าว

ด้านโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนการระบายน้ำจากเขื่อนลำพระเพลิงเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อนทำให้มีมวลน้ำจำนวนมากไหลเข้าเขื่อนลำพระเพลิงปริมาณเกินระดับเก็บกักไหลล้นออกทางระบายน้ำทัน เวลาประมาณ 03.00 น. ของวันเดียวกันนี้ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อความไม่ประมาทและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำในเขต ต.ลำนางแก้ว ต.ตะขบ ต.สุขเกษม ต.จั่ว ต.นกออก ต.ดอน ต.คูม ต.บ่อปลาทอง ต.เมืองปัก ต.สะแกกราช อ.ปักธงชัย และ ต.ท่าลาดขาว ต.พลับพลา ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและเก็บของขึ้นที่สูง

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พร้อมกับนายชัยวัฒน์ เอี่ยมละออ ปลัดอำเภออาวุโส อ.นาดี และผู้ใหญ่บ้าน เติมน้ำเข้าไปที่บ้านเลขที่ 163 หมู่

8 บ้านวังใหม่ หลังได้รับแจ้งว่ามีบ้านเรือนถูกกระแสน้ำพัดหายไป 1 หลัง พร้อมกับเจ้าของบ้าน 2 คน จากการสอบถาม นางเสมาห์ ออทมพรพรราช อายุ 55 ปี กล่าวว่า บุคคลที่สูญหายไปกับน้ำคือพี่ชาย ชื่อนายสำเนียง และนางไอ่ออทมพรพรราช สองสามีภรรยา

โดยเมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนักและมีน้ำป่าไหลหลากอย่างเชี่ยวกรากพัดทุกอย่างหายไปกับสายน้ำ พี่ชายกับพี่สะใภ้หนีน้ำขึ้นไปอยู่บนชั้นสองของบ้าน กระทั่งรุ่งสางพบว่าบ้านทั้งหลังถูกกระแสน้ำป่าพัดหายไปพร้อมกับเจ้าของบ้านทั้งสองคนล่าสุดยังไม่สามารถติดต่อบุคคลทั้งสองได้ และยังไม่ทราบชะตากรรม ขณะในพื้นที่ถูกน้ำท่วมสูงเกือบ 2 เมตร แต่น้ำได้ลดระดับลงเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนยังคงฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีฝนตกลงมาเป็นระยะ ๆ

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา เพื่อเข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.โนนสูง และ อ.พิมาย ซึ่งสถานการณ์ภาพรวมน้ำท่วมในพื้นที่ 15 อำเภอ คลี่คลายแล้ว 6 อำเภอ.